

บาท//ดอลลาร์เช้านี้ เปิดตลาดที่ 31.69 มีแนวโน้มอ่อนค่าลง คาดกรอบ 31.63 - 31.73 บาท

*บาท//ดอลลาร์เช้านี้ เปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 31.69 มีแนวโน้มปรับอ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับช่วงปิด
สิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.54 บาท

*ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าลง คาดว่าอยู่ในกรอบ 31.63 -
31.73 บาท ตามแนวโน้มดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

*ดีลเลอร์ ระบุถึงปัจจัยที่ต้องติดตาม ในคืนที่ผ่านมาค่าเงินดอลลาร์ยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง
หลังจากที่ภาพรวมเศรษฐกิจยุโรปชะลอตัว สหรัฐยึดระยะเวลาการพิจารณามาตรการขึ้นภาษีเหล็ก
และอลูมิเนียมของยุโรปต่อไปอีกหนึ่งเดือน ขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐ
(ISM Manufacturing) ปรับตัวลงเล็กน้อยไปที่ 57.3 จุด แต่ยังคงถือว่าขยายตัวจากราคาสินค้าที่มี
ทิศทางดีขึ้น

"ตลาดการเงิน บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปี กลับตัวขึ้นมาที่ 2.97% อีกครั้ง ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น
ชี้ว่าตลาดเชื่อว่าบอนด์ยีลด์ปรับตัวขึ้นได้ต่อ แต่ราคาน้ำมันที่ย่อตัวลงดึงให้บอนด์ยีลด์ไม่ปรับตัว
สูงขึ้นมาก เราเชื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่จับตาไปที่ผลการประชุมเฟดในคืนวันนี้นี้ ขณะที่ภาพรวมเงิน
เพื่อทั่วโลกยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันจะส่งผลให้เฟดพร้อมที่ใช้นโยบายการเงินเข้มงวด
ขึ้น ซึ่งจะดันให้บอนด์ยีลด์และค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าได้ต่อ"ดีลเลอร์ระบุ

*สกุลเงินเอเชียและค่าเงินบาท ได้รับผลกระทบจากดอลลาร์ที่แข็งค่าและสถานการณ์ใน
คาบสมุทรเกาหลีที่ตึงเครียด ส่งผลให้สกุลเงินต่างๆเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์
มองว่าผลการประชุมเฟดในคืนนี้จะทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงอีก เช่นเดียวกับตัวเลขการจ้างงาน
นอกภาคการเกษตรในคืนวันศุกร์ที่น่าจะเป็นบวกต่อค่าเงินดอลลาร์

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 92.28 จากวันที่ 30 เม.ย. อยู่ที่ 91.31 โดยแข็งค่าสูงสุดรอบเกือบ 4
เดือน

* วันก่อนนี้ (30 เม.ย.) นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,723.11 ล้านบาท

* วันก่อนนี้ (30 เม.ย.) นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,114.70 ล้านบาท

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้